



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๔๐๑

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพ มหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(Handwritten signature)

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 โทรสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ จุดเทพสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง
วัด วัด อามเรืองรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานคร ได้ที่ www.prbangkok.com www.bangkok.go.th [twitter/pr_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

ฉบับที่ 15/2564 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2564

ข่าวผู้บริหาร

- ๑ กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน
- ๑ กทม. ลุยย้ายซากรถยนต์พื้นที่เขตบางกะปิ ผู้แจ้งเบาะแสรับส่วนแบ่งค่าปรับครึ่งหนึ่ง
- ๑ เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น PM_{2.5} ต่อเนื่อง เข้มงวดควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง
- ๑ กทม.ผ่อนปรนเปิดสถานประกอบการ 13 ประเภท เริ่ม 22 ม.ค.

ข่าวสำนักงานเขต

- ๑ บึงกุ่มและตลิ่งชันเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- ๑ ธนบุรีและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
- ๑ สวนหลวงขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารสัตว์
- ๑ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ๑ ประเวศเข้มสำรวจถนนชำรุด

สิ่งสำคัญในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คือ ความร่วมมือของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ไม่ใช่ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว แก้วน้ำ รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงการร่วมรับประทานอาหารกับบุคคลอื่น หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือแอลกอฮอล์สเปรย์ สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ โดยเฉพาะเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน งดการรวมกลุ่มจัดกิจกรรม และการเดินทางไปต่างพื้นที่ กำหนดระยะห่างระหว่างบุคคลให้พ้นระยะการส่งต่อเชื้อโรค

ข่าวผู้บริหาร

กำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดตรวจสอบสถานที่ได้รับการผ่อนปรน

(22 ม.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 13/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน ขสมก. ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สืบเนื่องจากที่กรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ได้มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17) โดยผ่อนปรนให้สามารถเปิดสถานประกอบการ 13 ประเภทได้ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 64 เป็นต้นไป จึงขอให้คณะทำงานด้านการประสานงานการดูแลความสงบเรียบร้อย ซึ่งมีสำนักเทคนิคเป็นเลขานุการคณะทำงาน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กอ.รมน. เป็นต้น เข้มงวดตรวจตราสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรรม ที่ได้รับการผ่อนปรนให้สามารถเปิดกิจการได้ เพื่อให้คำแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 แนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 17) ดังกล่าว อย่างเคร่งครัด หากพบว่าสถานประกอบการใดยังปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน ขอให้แนะนำตักเตือน แต่หากยังคงฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วน ให้สั่งปิดกิจการเป็นการชั่วคราว 14 วัน เพื่อให้ปรับปรุงการปฏิบัติให้ครบถ้วนต่อไป รวมทั้งขอให้สำนักงานเขตประสานสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ขอให้แนะนำให้นำแรงงานต่างด้าวดังกล่าวไปขึ้นทะเบียนให้ถูกต้อง และให้สถานประกอบการทำประกันสุขภาพให้แรงงานต่างด้าวทุกคน ในส่วนสถานที่ให้บริการจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งผู้ตรวจแนะนำ ผู้ให้บริการ และผู้ใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว ศึกษาประกาศฯ และมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดฯ แนบท้ายประกาศฯ ฉบับที่ 15, 16 และ 17 ควบคู่กัน ซึ่งยังไม่มีการประกาศฉบับโดยยกเลิกมาตรการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการรับประทานอาหารในสถานที่ดังกล่าวตามกำหนดเวลาระหว่าง 06.00-21.00 น. จึงยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมดังกล่าวต่อไป

เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อในโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าว

นอกจากนี้ได้ให้สำนักอนามัยที่ค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ACTIVE CASE FINDING/Sentinel Surveillance ด้วยวิธีการตรวจหาเชื้อจากน้ำลาย ในสถานประกอบการโดยเฉพาะโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าว ในพื้นที่เป้าหมายกลุ่มแรก ได้แก่ เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม เขตบางบอน เขตบางแค และเขตจอมทอง รวมทั้งขอให้สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ตรวจคัดกรองตนเองผ่านระบบ BKKCovid-19 ของกรุงเทพมหานคร โดยขอให้ตรวจคัดกรองตนเองผ่านระบบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอทุกวัน จนกว่าจะครบ 14 วันนับจากวันที่ไปในพื้นที่เสี่ยง

อย่ากังวลกรณีดีเจมะตูมไม่น่าเป็น Super spreader

สำหรับวันนี้พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 13 ราย โดยเป็นผู้ป่วยรายใหม่จากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนจำนวน 5 ราย และจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ จำนวน 8 ราย ในส่วนของราย ดีเจมะตูม ซึ่งคาดว่าได้รับเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 64 สำนักอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าสอบสวนโรค และ SWAB ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงแล้วทุกราย ผลพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมจำนวน 5 ราย อีกทั้งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำได้ครบแล้ว คาดว่ากรณีดีเจมะตูมจะไม่ทำให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง หรือ Super spreader จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกหรือเป็นกังวลต่อเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

----- (ณัฐฤติ...สปส. รายงาน)

กทม. ลดย้ายซากรถยนต์พื้นที่เขตบางกะปิ ผู้แจ่งเบาะแสร่วมแบ่งค่าปรับครึ่งหนึ่ง

(22 ม.ค. 64) เวลา 10.00 น. : นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการยกซากรถ ในพื้นที่เขตบางกะปิ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ ชาศิตสุขศิริเดช ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายชาติวี วัฒนเชจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายศุภกฤต บุญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักเทคนิค ผู้บริหารสำนักเทคนิค ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกะปิ กองโรงงานช่างกล สถานีตำรวจนครบาลลาดพร้าว และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ดำเนินการ ณ บริเวณซอยลาดพร้าว 132 แยก 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักเทคนิค ได้ดำเนินโครงการ 100 วัน กำจัดซากรถ ลดปัญหาจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยให้สำนักงานเขตสำรวจและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งจากการสำรวจซากรถทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบซากรถจำนวน 860 คัน ดำเนินการเคลื่อนย้ายแล้วจำนวน 803 คัน กรุงเทพมหานครดำเนินการเคลื่อนย้าย จำนวน 65 คัน เจ้าของเคลื่อนย้ายเอง จำนวน 738 คัน คงเหลือซากรถทั้งสิ้นจำนวน 57 คัน โดยข้อมูล ณ วันที่ 21 ม.ค. 64 เขตที่มีการสำรวจพบซากรถยนต์มากที่สุด อันดับ 1 คือ เขตห้วยขวาง จำนวน 66 คัน อันดับ 2 เขตสวนหลวง จำนวน 60 คัน อันดับ 3 เขตพระโขนง จำนวน 59 คัน และเขตที่ยังคงเหลือซากรถยนต์ที่ยังไม่ได้เคลื่อนย้ายมากที่สุด คือ เขตวังทองหลาง จำนวน 14 คัน ทั้งนี้ ตามกฎหมายได้ระบุให้มีการสืบหาเจ้าของซากยานยนต์ก่อน โดยจะทำการติดประกาศ 15 วัน หากไม่พบเจ้าของ กรุงเทพมหานครจะไปจัดเก็บรักษาไว้ในที่ที่สำนักงานเขตจัดไว้ ถ้ามีเจ้าชองมาติดต่อจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับ หากไม่มีเจ้าชองมาติดต่อจะจัดเก็บซากรถยนต์ไว้ประมาณ 6 เดือน และเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการเขตในการขายทอดตลาดซากรถยนต์ดังกล่าวต่อไป

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการยกซากรถในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สำหรับพื้นที่เขตบางกะปิสำรวจพบซากรถยนต์ จำนวน 20 คัน เคลื่อนย้ายแล้ว จำนวน 19 คัน ในวันนี้เป็นการเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ที่เหลืออีก 1 คัน โดยเจ้าหน้าที่จะทำเคลื่อนย้ายซากรถยนต์ดังกล่าวไปเก็บบริเวณสถานที่ที่สำนักงานเขตบางกะปิจัดเตรียมไว้เป็นการชั่วคราว นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สำนักเทคนิคขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อจัดซื้อรถยก รถลาก พร้อมอุปกรณ์ไว้ประจำแต่ละกลุ่มเขตให้ครบทั้ง 6 กลุ่มเขต และจัดหาสถานที่จัดเก็บซากรถยนต์ที่เป็นของกลางทางคดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนไม่จอดรถหรือตั้งวางสิ่งของกีดขวางทางสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองด้วยการแจ่งเบาะแสร่วมการจอดทิ้งซากรถยนต์ได้ฝ่ายเทคนิคทุกสำนักงานเขต หากเบาะแสดังกล่าวนำไปสู่การจับปรับ ผู้แจ่งเบาะแสร่วมจะได้รับส่วนแบ่งครึ่งหนึ่งของค่าปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 มาตรา 18 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดตั้งวางหรือกองซากยานยนต์บนถนนหรือสถานสาธารณะ โดยบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 56 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

----- (สกลธี...สปส. รายงาน)

เดินหน้าแก้ไขปัญหาฝุ่น PM_{2.5} ต่อเนื่อง เข้มงวดควบคุมฝุ่นจากการก่อสร้าง

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เนื่องจากในช่วงระหว่างวันที่ 20-25 ม.ค. นี้ จะเกิดปรากฏการณ์ฝาชีครอบพื้นที่กรุงเทพฯ ส่งผลให้เกิดฝุ่นละออง PM_{2.5} สูงเกินค่ามาตรฐานหลายพื้นที่ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปี 2564 เพื่อรองรับสถานการณ์ฝุ่นละอองที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลให้สถานประกอบการปิดคลุมผ้าใบอาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ฉีดพ่นน้ำจากอาคารลงสู่พื้น ฉีดล้างพื้นโดยรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกจากโครงการเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้ควบคุมการเผาในที่โล่งทุกประเภท เพิ่มความถี่การล้างและดูดฝุ่นถนนรวมทั้งฉีดล้างใบไม้ในพื้นที่เขตและในสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกวัน ประชาสัมพันธ์การบำรุงรักษาเครื่องยนต์ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว รวมทั้งให้ความรู้และคำแนะนำวิธีป้องกันสุขภาพอนามัยจากฝุ่นละออง PM_{2.5} ให้ประชาชนรับทราบ อีกทั้งยังได้บูรณาการความร่วมมือกับกองบังคับการตำรวจจราจร กรมการขนส่งทางบก และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตรวจจับรถทุกประเภทที่ปล่อยควันดำเกินมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประสานสถานีตำรวจท้องที่อำนวยความสะดวกการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดและการสะสมตัวของฝุ่นละออง โดยเฉพาะบริเวณริมถนนและสี่แยกที่มีสภาพการจราจรคับคั่ง ตลอดจนบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักเทศกิจยังได้จัดชุดสายตรวจและประสานกับฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขต ลงพื้นที่ตรวจตรา ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ร่วมป้องกัน และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ไม่ให้มีการเผาขยะในที่โล่ง รวมถึงกำชับ พนักงานขับรถบรรทุกและบุคลากรในสังกัดให้ดูแลรักษา สภาพเครื่องยนต์ หรือกรณีที่ต้องบรรทุกวัสดุที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ต้องจัดให้มีวัสดุป้องกันสิ่งที่บรรทุกมิให้ตกหล่น รั่วไหล ปลิว พุ้งกระจายบนถนนในระหว่างที่ไ้รถ อีกรั้งตั้งจุดตรวจกวาดชั้นรถบรรทุกดิน หรือวัสดุอื่นใดที่อาจก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นละออง รวมถึงรถบรรทุกที่เข้า - ออก บริเวณสถานที่ก่อสร้างให้มีการป้องกันมิให้วัสดุที่บรรทุกตกหล่นด้วย ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 20 มกราคม 2564 ได้จับปรับผู้ฝ่าฝืนก่อให้เกิดฝุ่นละออง หรือไม่ป้องกันการเกิดฝุ่นละออง จำนวนทั้งสิ้น 26 ราย ปรับเป็นเงินทั้งสิ้น 47,500 บาท

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

กทม.ผ่อนปรนเปิดสถานประกอบการ 13 ประเภท เริ่ม 22 ม.ค.

(21 ม.ค. 64) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.วิชาญ ปาวัน ผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลงผลการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งที่ประชุมในวันนี้ได้พิจารณามาตรการผ่อนปรนการเปิดสถานที่ที่ถูกสั่งปิด ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 15 และฉบับที่ 16

ร.ต.อ.พงศกร กล่าวว่า หลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ออกมาตรการควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากการระบดระลอกใหม่ ใช้เวลา 1 เดือนในการควบคุมการแพร่ระบาดทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งต้องขอบคุณทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการของกรุงเทพมหานครเป็นอย่างดี สำหรับการประชุมในวันนี้ที่ประชุมเห็นชอบให้ผ่อนปรน โดยสามารถเปิดสถานประกอบการ 13 ประเภทได้ตั้งแต่พรุ่งนี้ (22 ม.ค.64) เป็นต้นไป ดังนี้ 1. สถานที่เล่นตุ๊กแกม 2. ร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต 3. สถานดูแลผู้สูงอายุ 4. สนามแข่งขันทุกประเภทยกเว้น สนามมวย สนามม้า 5. สถานที่ให้บริการจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน 6. สนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง 7. สถานเสริมความงาม (ที่ไม่ใช่คลินิกเวชกรรม) สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย 8. สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส 9. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า (ไม่ใช่สถานประกอบการอาบน้ำ อบ นวด) 10. สนามฝึกซ้อมมวย โรงยิม หรือค่ายมวย 11. สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ต โรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน 12. สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ และ 13. โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ (ยิม)

นพ.วิชาญ กล่าวว่า ปัจจุบันภาพรวมแนวโน้มผู้ป่วยในพื้นที่กรุงเทพมหานครลดลงสอดคล้องกับผู้ป่วยทั่วประเทศ ที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครสามารถรับมือกับปัญหาเพื่อยุติการแพร่ระบาดของโรคให้เร็วที่สุด โดยมาตรการแรกคือการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก เพื่อยุติการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และมาตรการการเฝ้าระวังเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันเฝ้าระวัง ค้นหาจุดเสี่ยง สุ่มตรวจน้ำลายในพื้นที่ 5 เขต ประกอบด้วย บางขุนเทียน หนองแขม บางบอน บางแค และจอมทอง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีรายงานผู้ป่วยจำนวนมาก รวมทั้งเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อพื้นที่อื่นด้วย ซึ่งในวันที่ 12 ก.พ.นี้ จะตรวจครบทั้งหมด

สำหรับการตรวจเชิงรุกในสถานที่เสี่ยง กรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขได้เร่งตรวจเชิงรุก ไปแล้วกว่า 22,000 ราย อย่างไรก็ตามการระบาดของกรุงเทพมหานครเป็นการระบาดต่อเนื่องจากพื้นที่อื่น ทั้งจากตลาด สถานบันเทิง ด้วยลักษณะของประชาชนในเมืองหลวงที่มีการเคลื่อนย้ายประชาชนมากจึงพบการระบาดได้ประปราย แต่ยังไม่พบการระบาดใหญ่ที่เป็นวงกว้าง เช่น กรณีจังหวัดสมุทรสาคร

ร.ต.อ.พงศกร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกระบวนการสืบสวนโรค กรุงเทพมหานครจะเร่งสอบสวนโรคและเปิดเผยไทม์ไลน์ ให้ได้ทุกรายและพยายามให้ได้เร็วที่สุด มากที่สุดเต็มที่ สำหรับของการสอบสวนเอนเตอร์กกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างหาข้อสรุป อย่างไรก็ตามหากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019(ศบค.) มีคำสั่งให้ผ่อนปรนมาตรการเพิ่มเติม กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้กรณีประชาชนเห็นว่าตนเองเป็นกลุ่มเสี่ยงและประสงค์จะตรวจคัดกรอง ขอให้ทำแบบประเมินตนเองผ่านระบบ BKKCOVID-19 หากมีความเสี่ยงกรุงเทพมหานครจะให้เจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อนัดทำการตรวจอีกครั้ง ทั้งนี้กรุงเทพมหานครขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่ร่วมกันเปลี่ยนวิถีชีวิตเพื่อตนเองและคนที่รัก และกรุงเทพมหานครจะพยายามให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงกับปกติโดยเร็วที่สุด

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

บึงกุ่มและตลิ่งชันเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตได้เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยผู้ที่ลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีสัญชาติไทย 2. มีภูมิลำเนาในพื้นที่เขต 3. มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน 4. เป็นผู้ที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 (เกิดก่อน 2 ก.ย. 2505) 5. ไม่เป็นผู้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และระเบียบกรุงเทพมหานคร) สำหรับเอกสารการลงทะเบียน ประกอบด้วย 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐและมีรูปถ่าย 2. ทะเบียนบ้าน 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา (บัญชีออมทรัพย์) และ 4. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้ผู้อื่นยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน) โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 64 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชน

เขตบึงกุ่ม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2364 7422 หรือ 0 2364 7000 ต่อ 6289-90

เขตตลิ่งชัน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2424 2635 ต่อ 5486-5487

(ปชส...เขต รายงาน)

ธนบุรีและประเวศรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดลงพื้นที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย แจกทรายอะเบทและสารกำจัดยุงลาย ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงตามที่อยู่อาศัยและพื้นที่เสี่ยง ปรับปรุงสภาพสุภาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นที่แหล่งแพร่โรค และลดพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก ดังนี้

เขตธนบุรี วันที่ 26 ม.ค. 64 ณ วัดบุปผารามวรวิหาร วันที่ 27 ม.ค. 64 ชุมชนวัดราชวรินทร์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2465 0025 ต่อ 5618-9

เขตประเวศ วันที่ 26 ม.ค. 64 ณ โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง โรงเรียนคลองปึกหลัก และโรงเรียนวัดตะกล้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2328 8984 ต่อ 6368

(ปชส...เขต รายงาน)

สวนหลวงขอความร่วมมือประชาชนงดให้อาหารสัตว์

นางเรณู ชูสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง กทม. แจ้งว่า เพื่อเป็นการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันมีต้นเหตุมาจากนกพิราบ แมว และสุนัข รวมไปถึงเพื่อป้องกันปัญหาเชื้อโรคแพร่ระบาดในชุมชนจากความสะดวกของมูลสัตว์ เขตฯ ขอความร่วมมือประชาชนไม่ให้อาหารสัตว์โดยเด็ดขาด เพื่อเป็นป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งการฝ่าฝืนให้อาหารสัตว์ในที่สาธารณะ มีความผิดตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ปรับ 2,000 บาท และ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 จำคุก 3 เดือน ปรับ 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ หากพบผู้ฝ่าฝืนให้อาหารสัตว์บริเวณที่หรือทางสาธารณะ สามารถแจ้งฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2322 4668 หรือฝ่ายเทศกิจ โทร. 0 2321 8697

(ปชส...เขตสวนหลวง รายงาน)

หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

เขตมีนบุรี วันที่ 27 ม.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ มัสยิดอัลนุสรอ (คลองสีวังเล็ก) / วันที่ 27-28 ม.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.รามอินทรา ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกเมืองมีน-คลองบางชัน (สุดพื้นที่เขต)

เขตป้อมปราบฯ วันที่ 26 ม.ค. 64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ถ.นครสวรรค์ จากแยกผ่านฟ้าลีลาศ - แยกเทวกรรม

เขตประเวศ วันที่ 26 ม.ค. 64 ณ วัดกระทู้มเสื่อปลาถนนอ่อนนุช หน้าหมู่บ้านเสรี-อ่อนนุช ถึงศาลาลอย ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.14 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.พรีเมียร์ 1 แยก 14-18 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่สวนพัฒนาภิรมย์ ถึงหน้าร้านครัวริมบ่อ ถ.สุขนภิบาล 2 ซ.16 ถนนคูขนานกาญจนาภิเษก ตั้งแต่หน้าตลาดนมเบอร์วัน ถึง ปาก ซ.วัดทุ่งเศรษฐี รามฯ 2 และถนนคูขนานเมอเตอร์เวย์ บริเวณหน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

(ปชส...เขต รายงาน)

ประเวศเข้มสำรวจถนนชำรุด

นายวรเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้มอบหมายฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จัดเจ้าหน้าที่สำรวจถนน ตรอก ซอย ทั่วพื้นที่เขต หากพบว่ามีพื้นที่ผิวจราจรชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ หรือที่อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน เจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นถนนชำรุด สามารถแจ้งได้ที่ ฝ่ายโยธา โทร. 0 2328 7110 ต่อ 6364

(ปชส...เขตประเวศ รายงาน)